



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล


ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการ ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการ ประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง จำนวน (บาท)
๑	นางนฤมล คงเพชร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๒๑๕)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐
๒	นางอรุรัตน์ ศิริวัลย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๕๙)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง จำนวน (บาท)
๓	นางสาวจรรณี วงศ์ลักษณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๒๑๓)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

  
(นายสมชาย จิงมิโชค)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางอรุรัตน์ ศิวาลัย

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p><b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b></p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจากกก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๑๗ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการเป็นเวลา ๘ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งเป็นพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๑๗ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตเลขที่ ๔๖๑๑๐๘๙๐๕๔</p>
<p><b>๒. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b></p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๘๒</p>
<p>๓. อื่นๆ ระบุ.....</p> <p>.....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางอรุรัตน์ ศิวาลัย  
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลมารดาวัยรุ่นที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง เนื่องจากเชิงกรานแคบ ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๕๙) สังกัด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาหญิงไทย อายุ ๑๖ ปี สถานภาพสมรส เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย เลขที่ภายนอก ๑๑๖๗/๔๔ เลขที่ภายใน ๓๕๒๙/๕๗ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๕๐ นาฬิกา จากประวัติการฝากครรภ์ ผู้คลอดตั้งครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์ ๔๐ สัปดาห์ รับการตรวจฝากครรภ์ ๑๓ ครั้ง น้ำหนัก ๗๒.๖๕ กิโลกรัม สูง ๑๕๕ เซนติเมตร BMI ๓๐.๒๓ kg/m<sup>๒</sup> ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ปกติ ปฏิเสธโรคประจำตัว ปฏิเสธแพ้ยา แพ้อาหาร ปฏิเสธการผ่าตัดในอดีต ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการปกติ ผู้คลอดมีความปกติทุกระบบของร่างกายและมีความเอาใจใส่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดี มาตรฐานครรภ์ตามนัดทุกครั้ง ผู้คลอดมาโรงพยาบาลด้วยเรื่องการฝากครรภ์ตามนัดและเริ่มมีอาการปวดหน่วงท้อง ไม่รู้สึกเจ็บครรภ์แพทย์ตรวจภายในจากแผนกฝากครรภ์พบว่า ปากมดลูกเปิด ๑ เซนติเมตร ความบางของปากมดลูก ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ระดับส่วนน้ำ -๒ ถุงน้ำทูนหัวยังอยู่ แพทย์จึงให้รับผู้คลอดไว้ในโรงพยาบาลที่แผนกคลอด เพื่อสังเกตความก้าวหน้าของการคลอด และลงรายงานการตรวจในรายงานการคลอด แพทย์ผู้รับผิดชอบวางแผนการคลอดให้คลอดตามกลไกการคลอดปกติ จากผลตรวจด้วยเครื่องตรวจประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ แรกครั้งที่แผนกคลอดพบว่ามดลูกหดตัวทุก ๓ นาทีถึง ๕ นาที ๓๐ วินาที หดรั้ดตัวนาน ๓๐ วินาที ระดับความรุนแรง ๑+ ประเมิน Pain score เท่ากับ ๒ คะแนน รายงานแพทย์ผู้รับผิดชอบจึงวางแผนให้ได้รับการชักนำการคลอดเนื่องจากมดลูกหดตัวไม่ดี โดยได้รับสารน้ำเป็น ๕%D/N/๒ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตรผสมกับซินโตซิโนน (Syntocinon) ๑๐ ยูนิต ในอัตรา ๒๗ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ประเมินการหดตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ด้วยเครื่องตรวจประเมินสุขภาพทารกในครรภ์พร้อมลงบันทึกข้อมูลทุก ๓๐ นาที พบว่ามดลูกหดตัวทุก ๒ นาทีถึง ๓ นาที ๓๐ วินาที หดรั้ดตัวนาน ๓๐ วินาทีถึง ๕๐ วินาที ระดับความรุนแรง ๒+ อัตราการเต้นของหัวใจทารก ๑๓๐-๑๖๐ ครั้งต่อนาที ประเมิน Pain score เท่ากับ ๖ คะแนน ผู้คลอดตั้งครรภ์เป็นครรภ์แรกจึงขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวในระยะรอคลอดพยาบาลต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและให้กำลังใจ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลไกการคลอด อาการเจ็บครรภ์คลอด แนวทางการรักษา การพยาบาล แนะนำเทคนิคการหายใจเพื่อบรรเทาปวด การลูบเบา ๆ บริเวณหน้าท้องหรือหน้าขา การใช้กำปั้นนวดบริเวณกระเบนเหน็บ งดน้ำและอาหารทางปาก ดูแลให้ผู้คลอดนอนตะแคงซ้าย เพื่อให้เลือดมาเลี้ยงมดลูกและบริเวณรกมากขึ้นเพื่อป้องกันทารกในครรภ์เกิดภาวะพร่องออกซิเจน หลังจาก

ให้การพยาบาลผู้คลอดปฏิบัติตามคำแนะนำได้เหมาะสม ประเมิน Pain score เท่ากับ ๖ คะแนน เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ฤกษ์น้ำคร่ำแตกเอง ตรวจภายในพบว่าปากมดลูกเปิด ๑ เซนติเมตร ความบางของปากมดลูก ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ระดับส่วนน้ำ -๒ ฤกษ์น้ำพุนหัวแตก ลักษณะสีน้ำคร่ำใส อัตราการเต้นของหัวใจทารก ๑๔๔ ครั้งต่อนาที รายงานแพทย์ผู้รับผิดชอบรับทราบและมาตรวจเยี่ยมอาการพร้อมทั้งวางแผนการรักษาโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนื่องจากเชิงกรานแคบ พยาบาลจึงติดต่อประสานงานกับญาติพร้อมทั้งอธิบายให้ผู้คลอดและญาติทราบถึงเหตุผลในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ผู้คลอดและญาติรับทราบข้อมูลและยินยอมรับการผ่าตัด แพทย์ผู้รับผิดชอบจึงผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๒ นาฬิกา ได้ทารกเพศหญิง น้ำหนัก ๓,๕๑๐ กรัม คะแนนแอปการ์นาที่ ๑,๕ และ ๑๐ เท่ากับ ๙ คะแนน (หักสี ๑ คะแนน) , ๑๐ คะแนน, ๑๐ คะแนนตามลำดับ ได้พักพื้นที่ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด ผู้คลอดมีอาการปกติได้ย้ายผู้คลอดไปหอผู้ป่วยสามัญ ๓ เพื่อดูแลหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องจนปลอดภัย แพทย์ผู้ดูแลอนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๑๘ นาฬิกา รวมเวลาที่ผู้คลอดรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งหมด ๔ วัน ผู้คลอดได้รับการดูแลจนปลอดภัยสามารถกลับบ้านได้ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

#### ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลมารดาวัยรุ่นที่ได้รับการผ่าตัดคลอดบุตร เนื่องจากเชิงกรานแคบ
๒. เพื่อเป็นแนวทางในการปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ในแผนกคลอด
๓. นำประสบการณ์และปัญหาเข้าร่วมอภิปรายในหน่วยงานเพื่อฟื้นฟูความรู้และพัฒนาคุณภาพบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
๔. เป็นประโยชน์ต่อตนเองในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ พัฒนาตนเองเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในงานวิชาชีพ

#### ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ นวัตกรรม ไออุ่น

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อลดอัตราการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำในทารกแรกเกิด
๒. เพื่อความปลอดภัยของทารกแรกเกิด
๓. ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลของมารดาและทารก

เป้าหมาย

มีนวัตกรรมเพื่อป้องกันการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำในทารกแรกเกิดที่ง่ายต่อการใช้งานสำหรับบุคลากรทุกระดับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. มีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำในทารกแรกเกิด
๒. อัตราการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำในทารกแรกเกิดเป็น ๐